

## Thảo luận và những nội dung sẽ đưa Luật Hội quan

Viết bởi Đàm Văn Lợi

Thứ năm, 14 Tháng 6 2012 17:01 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 14 Tháng 6 2012 17:03

---



Ngày 13-6-2012, Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp bàn về những nội dung chính sẽ đưa quy định tại Luật Luật Hải quan sẽ đưa.

Thành viên Bộ Tài chính Đ. Hoàng Anh Tuấn chủ trì buổi họp. Tham dự còn có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cường, cùng đại diện một số vụ, cục của Bộ Tài chính, đại diện các vụ cục thuộc Tổng cục Hải quan và đại diện một số hội quan địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng...

Trình bày những nội dung dự kiến sẽ đưa tại Luật Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh cho biết, Dự án Luật Hải quan sẽ đưa xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Hải quan hiện hành còn phù hợp, bên cạnh đó sẽ đưa, bổ sung những nội dung mới trên cơ sở kinh nghiệm đúc kết qua quá trình thực hiện pháp luật về hải quan. Dự kiến tham khảo có thêm các kinh nghiệm và tổ chức và hoạt động của hải quan các nước trong khu vực và trên thế giới, vận dụng các chuẩn mực và điều ước quốc tế có liên quan đến hoạt động hải quan mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập.

Theo đó, Luật Hải quan sẽ đưa dự kiến gồm 128 Điều, được bố cục thành 9 phần, trong đó giữ nguyên 28 Điều, sẽ đưa 45 Điều, bổ sung 55 Điều mới. Bộ cục đề thảo luận sẽ đưa cơ bản giữ nguyên những quy định hiện hành, tuy nhiên đề thảo luận chuyển thành Phần và bổ sung thêm một phần thông tin hải quan và thống kê hải quan.

Trình bày những nội dung của Luật Hải quan sẽ đưa, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh cho biết bao gồm những nội dung sau: xác định trình tự khi làm thủ tục XNK; hợp tác quốc tế về hải quan; địa bàn hoạt động hải quan; nhiệm vụ, tổ chức của hải quan; phần về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan được bố cục lại trên cơ sở chuẩn hóa chế độ quản lý hải quan thành 9 chương (Luật hiện hành bố cục nội dung này thành 6 mục).

## Thảo luận về nội dung của đề Luật Hộ quan

Viết bởi Đàm Văn Lợi

Thứ năm, 14 Tháng 6 2012 17:01 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 14 Tháng 6 2012 17:03

---

Tội phạm quy định về thủ tục hộ quan, chế độ kiểm tra, giám sát hộ quan - là một nội dung quan trọng, được Luật số 41/2008/QH12 quy định trên cơ sở chú trọng hóa chế độ quản lý hộ quan đời sống hàng hóa. Trong đó bao gồm: áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hộ quan để đảm bảo áp dụng một cách đầy đủ, có hiệu quả chế độ này của Công ước Kyoto số 41. Về hình thức hộ quan số quy định về thủ tục hộ quan, chế độ hộ quan, đời sống các trường hợp miễn kiểm tra hộ quan và quy định về việc khai báo đời sống hàng hóa trị giá dưới 1 triệu đồng; khai hộ quan số báo sung khai báo sung và số của khai và báo sung thêm về thông tin trên cơ sở khai hàng hóa; kiểm tra thủ tục hàng hóa; đời sống hộ quan; giám sát hộ quan đời sống hàng hóa; thông tin quản lý hàng hóa ...

Phát biểu chủ đề hộ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, đề thảo Luật Hộ quan số 41 của Quốc hội nêu rõ số của thi pháp số 41, đánh giá qua 11 năm triển khai thủ tục hộ quan Luật đã báo cáo nội dung báo cáo gì? Cần xác định rõ quan điểm xây dựng Luật Hộ quan số 41 nhằm mục đích gì? Vai trò, nhiệm vụ chính của cơ quan Hộ quan trong 10 năm tới là gì (nhiệm vụ thu thuế hay tổ chức thu thuế cho thủ tục hộ quan) để đó thi pháp nội dung trong Luật số 41.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu cần làm rõ nội dung điểm mới số được số 41 trong Luật như: Hộ quan một cửa; đưa bàn hải quan; doanh nghiệp ưu tiên, hợp tác quốc tế về hộ quan; điểm tra chế độ buôn lậu....

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào nội dung mới số được đưa vào Luật Hộ quan số 41 như: đưa bàn hải quan; nhiệm vụ, tổ chức của Hộ quan trong thời gian tới; chế độ kiểm tra giám sát hộ quan; chế độ ưu tiên đời sống doanh nghiệp....

Nội dung thảo luận tiếp theo số được ban soạn thảo Luật Hộ quan số 41 tiếp nhận tiếp và số trình lên tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính vào đầu tháng 7 tới.

Được biết, theo tiến trình, đề thảo Luật Hộ quan số 41 số được Bộ Tài chính trình Chính phủ vào khoảng tháng 1- 2013 và số trình xin ý kiến Quốc hội vào tháng 5- 2013.

**Theo Hộ quan Online.**